

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : ~~096~~/2023/CV-STT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2023

V/v: Giải trình việc âm vốn chủ sở hữu
trong BCTC kiểm toán năm 2022
và đưa ra phương án khắc phục

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Toursit (Sau đây gọi tắt là "STT")

Mã chứng khoán: STT

Địa chỉ trụ sở Công ty: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam.

Đầu tiên, Công ty STT kính gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành tới các quý Cơ quan đã nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Ngày 11/4/2023, STT nhận được Quyết định số 340/QĐ-SGDHN đề ngày 05/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo Quyết định, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM đối với cổ phiếu STT của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Nay bằng văn bản này, STT giải trình lý do STT bị âm vốn chủ sở hữu như sau:

Do tình hình dịch bệnh COVID – 19 kéo dài và diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM làm cho công việc kinh doanh của STT bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2022 là giai đoạn khó khăn đối với STT vì tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động sau dịch bệnh. Bên cạnh đó, năm 2022 xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá xăng dầu lên cao trong suốt thời gian dài. Ngành nghề kinh doanh chính của STT là vận chuyển hành khách và đào tạo lái xe nên đã chịu ảnh hưởng trực tiếp khiến cho công việc kinh doanh càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, STT vẫn phải chi trả cho những chi phí hoạt động của doanh nghiệp như chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên, bảo hiểm xã hội,... Ngoài ra, STT phải trích lập dự phòng cho những khoản nợ xấu, nợ khó đòi của STT từ những năm trước (theo Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán) nên dẫn đến việc âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính trong năm 2022.

Phương án khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu: Năm 2022 là một năm khó khăn về tài chính nhưng với sự phát triển của thị trường và những kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm 2023, STT tin rằng sẽ khắc phục được những những khó khăn còn tồn tại trong

